

# 16 Phòng khám nam khoa Quận 8 chất lượng, riêng tư

Phòng khám nam khoa (phong-kham-nam-khoa) Quận 8 cho biết khi nhắc đến bệnh nam khoa, hầu như mọi người đều liên tưởng tới trục trặc yếu sinh lý tại đàn ông. Song vậy, lĩnh vực nam khoa còn rộng hơn khá nhiều khi nó bao gồm nhiều căn bệnh cũng như biểu hiện liên quan đến bộ phận sinh dục của cánh mày râu. Điều bạn cần nhớ rằng, vùng kín nam cũng cần được quan tâm, chăm sóc cũng như thăm khám chữa trị như mọi cơ quan khác, bất kể lúc nào phát hiện ra thấy không bình thường. Việc xem nhẹ, coi thường bệnh nam khoa sẽ gây ra các nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sức khỏe mà chính bản thân bạn có thể còn chưa nghĩ đến.

## **Bệnh nam khoa là bệnh gì?**

Một số năm gần đây, tỉ lệ nam giới mắc bệnh nam khoa

đang tăng lên nhanh chóng. Ngoài các nguyên nhân do bẩm sinh từ trước, chính lối sống cũng như sinh hoạt cá nhân là tác nhân chủ yếu gây tình trạng gia lên đáng kể bệnh nam khoa với khá nhiều mức độ khác nhau.



Tỷ lệ mắc bệnh nam khoa tăng lên sớm một số năm gần đây - Phòng khám nam khoa Quận 8

Trong giới y khoa, bệnh nam khoa là thuật ngữ đề cập

đến một số bệnh lý xảy ra tại vùng kín phái mạnh. Bệnh nam khoa có khả năng xảy ra với bất kể mọi cánh mày râu, dù tại độ tuổi nào. Nếu được phát hiện ra và kiểm tra điều trị nhanh chóng, bệnh nam khoa sẽ không còn có nguy hiểm cho người nhiễm phải.

Bên dưới là các bệnh nam khoa phổ biến:

## **Rối loạn xuất tinh**

Một loạt một số rối loạn xuất tinh, bao gồm xuất tinh sớm, xuất tinh xuất huyết cũng như xuất tinh ngược, có thể gây một số thách thức. Mỗi rối loạn đều đi kèm với sự phiền phức riêng, hậu quả không chỉ tới sức khỏe thể chất mà còn cả mối quan hệ tình cảm.

## **Bệnh lý về bao quy đầu**

Một số căn bệnh liên quan đến bao quy đầu như viêm lớp da bọc dương vật, hẹp, dài bao quy đầu đều cần được chú ý. Những dấu hiệu của bệnh sẽ gồm mẩn đỏ,

sưng, tiết dịch và đau lúc quan hệ tình dục. Bệnh cần được kiểm soát hiệu quả để khôi phục lại sự thoải mái cũng uy tín đời sống tình dục.

## **Căn bệnh tinh hoàn**

Đây là một trong một số bệnh nam khoa không ít người gặp phải. Một số bệnh về tinh hoàn, trong đó nhiễm trùng mào tinh hoàn là một tình hình cơ bản. Một số biểu hiện của bệnh sẽ bao gồm mẩn đỏ, sưng tấy cũng như không thoải mái lúc vận động. Người mắc bệnh cần được chăm sóc y tế nhanh chóng để cải thiện tình trạng đau.

Xem thêm tin tức khác:

- <https://tienphong.vn/uu-diem-cua-phong-kham-da-khoa-hong-cuong-post1564886.tpo>
- <https://baophapluat.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-dia-chi-chua-benh-uy-tin-tai-tp-hcm-post507019.html>

- <https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-24h/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-phong-kham-hien-dai-tai-tphcm-post1052866.vov>

## **Viêm đường sinh dục**

Viêm con đường sinh dục phát sinh từ tạp khuẩn như chlamydia và bệnh lậu thường bắt nguồn từ những hoạt động tình dục bừa bãi. Việc cảnh giác trong thực hành giữ gìn sức khỏe tình dục cũng như việc can thiệp y tế kịp thời là rất cần thiết để phòng tránh một số hậu quả.

## **Rối loạn cương dương**

Trong các bệnh nam khoa, rối loạn cương dương là một loại bệnh điển hình. Rối loạn cương dương sẽ làm gián đoạn chức năng đạt được và duy trì sự cương cứng trong hoạt động dục tình. Cần nhanh chóng tìm kiếm các kỹ thuật trị liệu hiệu quả có khả năng khôi phục sự tự tin của đàn ông, giữ lửa cho mối quan hệ tốt đẹp cùng nửa kia.

## **Nhiễm trùng nang lông**

Bệnh nam khoa này xảy ra lúc đàn ông vệ sinh vùng nhạy cảm kém hoặc dùng bao cao su sai cách đều có thể dẫn đến viêm nhiễm nang lông, dẫn tới lỗ chân lông bị viêm nhiễm và không thoát mái.

Cũng như bệnh phụ khoa ở nữ giới, bệnh nam khoa cần được đến khám để chẩn đoán nguyên do, từ đó bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra phương án trị chi tiết. Chậm trễ tìm ra, trị không chỉ khiến một số đấng mày râu chịu khá nhiều đau đớn, khó chịu mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cơ quan sinh sản chung quy mà nói. Về lâu dài sẽ có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, thậm chí có nguy cơ bị vô sinh. Một số Bệnh viện kiểm tra nam khoa tại TP. HCM có nhiều, cả Bệnh viện công lẫn Bệnh viện tư nên tùy thuộc theo yêu cầu cá nhân, nhu cầu thăm khám của bạn để chọn ra địa chỉ uy tín, phù hợp.

**Trước lúc khám nam khoa cần làm cái gì?**

Nếu như bạn gặp phải trục trặc liên quan đến bệnh nam khoa, việc cần làm là lên kế hoạch đi khám dược sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt. Bên cạnh việc tìm hiểu bệnh nam khoa kiểm tra ở đâu, bạn cũng cần tìm hiểu một số việc cần làm trước lúc đi khám nam khoa.

Sau đây là các gì cánh mày râu cần phải chuẩn bị tốt trước khi đi khám:

## **Chuẩn bị về tâm lý**

Như đã đề cập, bệnh nam khoa là vấn đề tế nhị nên thông thường phái mạnh đều có tâm lý bần khoăn. Nếu không giải tỏa tâm lý này, đây sẽ là rào cản trong quá trình b.sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh.

Hãy gạt bỏ trần trở, nên trao đổi thẳng thắn, chi tiết và cởi mở các gì mình đang gặp phải. Có cuối cùng chuyên gia mới có thể đến khám và chẩn đoán chính xác hơn.

## **Thực hiện 2 không**

Không uống 2l nước mỗi ngày trước khi đến khám

Đây là nguyên tắc cần ghi nhớ trước khi thăm khám nam khoa. Với bệnh viêm nhiễm đường tiểu, bạn phải nhịn tiểu 8h để xét nghiệm đạt kết quả chính xác.

Không giao hợp tình dục hay thủ dâm trước lúc đi khám nam khoa

Đây là điều lưu ý thứ hai cần phải nhớ trước khi đi khám nam khoa, đặc biệt là với những đấng mày râu chuẩn bị đi khám rối loạn cương dương hoặc không còn khả năng sinh sản. Việc kiêng xuất tinh khoảng từ 5 - 7 ngày mới giúp cho xét nghiệm, chẩn đoán bệnh được chính xác.

## **Chuẩn bị giấy tờ liên quan**

Những giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe bạn



nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mang theo để bác sĩ tiện theo dõi kiểm tra bệnh. Đừng quên thông báo cho chuyên gia y tế về một số loại thuốc đang sử dụng.

## **Cần vệ sinh sạch sẽ trước khi thăm khám**

Tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là tại âm đạo trước khi thăm khám. Vệ sinh sạch sẽ không chỉ giúp đàn ông tự tin hơn mà còn giảm tỉ lệ nhiễm trùng trong khi thăm khám. Tránh sử dụng sản phẩm/xà phòng có tính tẩy rửa mạnh vì như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến thương tổn, vết trợt hoặc loét.

Chưa kể đến, đàn ông nên đưa theo bạn tình đến khám, vì những bệnh nam khoa lây thông qua con đường tình dục như lậu, giang mai, bệnh lý sùi mào gà hoặc mụn rộp sinh dục.



Trước khi đi khám, cần chuẩn bị tâm lý để trao đổi thẳng thắn với chuyên gia y tế

Hiện nay, chi phí kiểm tra bệnh nam khoa rất phải chăng, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng khác nhau. Thông thường, gói kiểm tra nam khoa sẽ dao động trong khoảng từ 500.000 - 1.500.000 đồng/lần. Tuy vậy, giá có thể thay đổi theo số lượng dịch vụ mà bạn dùng, uy tín của Phòng Khám Hồng

Cường Quận 8,... Bạn có thể liên lạc trước nơi dự định thăm khám để tìm hiểu.

## **19 Phòng khám nam khoa Quận 8 hiệu quả, chi phí thấp**

Khi mắc bệnh nam khoa, chắc chắn phái mạnh sẽ câu hỏi bệnh nam khoa nên kiểm tra tại đâu. Dưới đây là những phòng khám, bệnh viện kiểm tra nam khoa ở Quận 8 uy tín mà bạn có thể tham khảo phụ thuộc theo điều kiện cũng như nhu cầu cá nhân mà bạn lựa chọn nơi kiểm tra nam khoa ở đâu tốt nhất Quận 8.

### [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) - **Phòng khám nam khoa Quận 8 uy tín**

Cơ Sở Y Tế Hồng Cường nằm ở số 87-89 đường Thành Thái, P.14, Q.10, Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động cho tới nay, đã không ngừng phấn đấu vì mục tiêu Tất cả vì sức khỏe người bệnh, để trở thành một địa chỉ chăm sóc sức khỏe chất lượng, mang đang uy tín dịch vụ y tế

hiệu quả nhất, hiệu quả nhất cho cộng đồng trên địa bàn TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận khác.

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

SĐT: (028) 7307 0666

Phòng Khám Đa Khoa minh bạch về pháp lý: Đa Khoa Hồng Cường đã được cơ quan quản lý y khoa Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động hợp pháp.

Đội ngũ y dược sĩ giỏi: dược sĩ chuyên khoa là nhân tố, là cốt lõi để quyết định tạo nên sự uy tín trong việc mang lại hiệu quả kiểm tra trị cho bệnh nhân.

Trang dụng cụ hiện đại: Một trong những ưu điểm góp phần tạo nên sự uy tín như ngày hôm nay cho [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) đó chính là hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại tới từ các quốc gia đi đầu

trong nền y học thế giới. Các máy móc y khoa luôn được cập nhật cũng như đầu tư đồng bộ hoá liên tục để có khả năng kịp đáp ứng cho quá trình đi khám và điều trị.

## **Bệnh viện Bình Dân - Phòng khám nam khoa Quận 8 tốt nhất**

Bệnh viện Bình Dân là một trong các Bệnh viện công được nhận xét cao trong việc khám, trị bệnh nam khoa và chăm sóc sức khỏe cánh mày râu. Khoa Nam khoa ở Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận khám và trị liệu các vấn đề về sức khỏe nam giới.

Nơi đây quy tụ rất nhiều chuyên gia nam khoa đầu ngành; đồng thời Bệnh viện cũng áp dụng các phương pháp xét nghiệm, trị hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong chữa bệnh nam khoa.

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

## **Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Phòng khám nam khoa Quận 8 uy tín**

Bệnh viện Đại học Y Dược là Bệnh viện Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa uy tín được mọi người khu vực phía Nam ưu tiên chọn khám cũng như chữa bệnh.

Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược Hiện nay tiếp nhận và trị một số vấn đề liên quan tới nam khoa, bệnh lý về đường tiết niệu và cơ quan sinh sản nam như: Rối loạn cương dương, không còn khả năng sinh sản nam, xuất tinh nhanh chóng, các căn bệnh về bao quy đầu,...

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM (Cơ sở 1 của Bệnh viện).

## **Bệnh viện Chợ Rẫy - Phòng khám nam khoa Quận 8 đáng tin cậy**

Bệnh viện Chợ Rẫy là Bệnh viện Phòng Khám Đa Khoa

tuyến trung ương ở TP. HCM. Do đó, kiểm tra nam khoa tại đâu hiệu quả nhất TP. HCM thì Bệnh viện Chợ Rẫy là cái tên chẳng thể thiếu.

Hiện tại, đối với những căn bệnh nam khoa, khoa Ngoại tiết niệu của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là một trong địa chỉ chất lượng, có khả năng tiếp nhận những ca bệnh rất khó ở tuyến dưới. Bệnh viện được đầu tư khá nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho công tác thăm khám điều trị mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản, sinh lý dục tình hoặc bệnh lan truyền thông qua giao hợp tình dục.

Địa chỉ: 201B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM.

**Bệnh viện Nhân dân 115 - Phòng khám nam khoa Quận 8 đáng tin cậy**

Đây là Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa hạng I có nhiều thành tựu trong công tác thăm khám trị bệnh cho

nam giới nói riêng cũng như cộng đồng khách quan mà nói. Ngoài đội ngũ b.sĩ chuyên môn cao, Bệnh viện đã trang bị khá nhiều máy móc, dụng cụ hiện đại để phục vụ việc thăm khám chữa trị bệnh, bao gồm cả bệnh nam khoa.

Ngoài việc đăng ký kiểm tra thường, kiểm tra dịch vụ, VIP ở Khoa Ngoại Niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 hiện có triển khai dịch vụ thăm khám nam khoa ngoài giờ hành chính vào Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần tại lầu 4 khu A để phục vụ tốt hơn cho người mắc bệnh thăm khám lúc cần.

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM.


**Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Phòng khám nam khoa Quận 8 tốt nhất**

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, khá có tiếng trong lĩnh vực khám Nam



khoa. Hiện khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của Bệnh viện Gia Định có tiếp nhận cũng như trị liệu một số bệnh nam khoa.

Địa chỉ: Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.



The advertisement features a male doctor in a white lab coat on the left. To his right, the text 'Bác sĩ ONLINE' is displayed in a speech bubble. Below this, the main heading reads 'CHAT TRỰC TUYẾN VỚI BÁC SĨ'. A blue bar contains a phone icon and the text 'HOTLINE SỨC KHỎE' followed by the number '028.7307.0666' in red. At the bottom, there are three buttons: a blue 'CLICK NGAY' button with a right arrow, an orange 'NHẬN TƯ VẤN' button with 'Miễn phí!' written below it, and a red 'CHAT NGAY' button with a speech bubble icon.

Xem thêm tin tức khác:

- <https://vnexpress.net/uu-the-cua-phong-kham-da-khoa-hong-cuong-4666105.html>
- <https://suckhoedoisong.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-tphcm-co-chat-luong-nhu-the-nao-169220616142930637.htm>
- <https://vneconomy.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-tphcm-co-chat-luong-nhu-the-nao-169220616142930637.htm>

Hy vọng nội dung bài viết trên đây đã giúp bạn có được câu trả lời cho câu hỏi bệnh nam khoa nên khám ở đâu tại Quận 8 rồi. Những Bệnh viện công, phòng khám nam khoa tuyến đầu tại Quận 8 hiện tại đều có khoa thăm khám trị liệu bệnh nam khoa với đội ngũ bác sĩ chất lượng, có tiếng trong ngành, cùng với trang thiết bị hiện đại giúp đến khám cũng như trị liệu cho người bị bệnh đạt hiệu quả tối ưu. Vấn đề là bạn cần đi thăm khám nhanh chóng ngay lúc phát hiện ra bất thường và chọn địa chỉ uy tín để trao gửi niềm tin sức khỏe của mình.